

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI
VIỆT NAM

Số: 78 /VKHTLVN-KHTH
V/v xây dựng định mức KHCN lĩnh vực
thủy lợi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Sau khi một số thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ KHCN được ban hành như: số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 01/ 10/ 2006 về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án, số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/ 5/ 2007 về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài/dự án KHCN sử dụng vốn ngân sách thì công tác lập đề cương – dự toán có nhiều thuận lợi hơn. Tuy vậy trong các thông tư liên bộ này thì có nhiều nội dung mang tính đặc thù chuyên ngành khi đưa vào thực hiện và lập dự toán không có định mức hoặc quy định mang tính pháp lý do đó việc xây dựng và phê duyệt đề cương – dự toán chưa thật sự thống nhất và còn khó khăn.

Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có chỉ đạo từng lĩnh vực chủ động xây dựng và trình Bộ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Đến nay, một số định mức tạm thời của các lĩnh vực: chăn nuôi, thú y, cơ điện, bảo vệ thực vật đã được Bộ NN&PTNT ban hành. Vụ Khoa học CN & MT cũng đã có văn ban số 5180/BNN-KHCN ngày 16/9/2009 về việc xây dựng các định mức này cho lĩnh vực thủy lợi.

Do chưa có định mức khoán nên trong quyết định số 177/QĐ-BNN-TC ngày 19/01/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 (lần 2), toàn bộ kinh phí được giao về cho Viện đều thuộc chi phí không giao khoán.

Để có cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời trong hoạt động nghiên cứu khoa học thủy lợi, Viện đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung sau để xây dựng định mức:

- Nghiên cứu, xem xét và thống kê, đề xuất các loại hình nhiệm vụ nghiên cứu trong hoạt động KHCN cần có định mức kinh tế kỹ thuật.

- Cử 01 cán bộ là lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia vào Ban xây dựng định mức của Viện.

Đây là nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện gấp, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi về Ban kế hoạch Tổng hợp trước ngày 10/2/2010 để tổng hợp và có kế hoạch triển khai hướng dẫn chi tiết công tác xây dựng định mức./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTH.

Q. GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Hùng